
sþ. 49. Fyrirspurn [49. mál]
til menntamálaráðherra um byggingu yfir náttúrufræðisafn.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hvað líður undirbúningi að byggingu yfir náttúrufræðisafn á höfuðborgarsvæðinu?


